



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ฝ่ายอำนวยการ โทร.๐-๓๖๗๗-๐๑๓๕

ที่ ลป ๐๐๑๙/๐๔๘๓.๑

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรมนำจิตใจ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๒.๖/ว ๐๔๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จังหวัดได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรมนำจิตใจ เพื่อสอดคล้องกับการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในมิติที่ ๔ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตระหนักถึงสภาพปัญหาคุณธรรม จริยธรรมในราชการ มีความรู้ความเข้าใจ ทิศนคติ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงชีวิตการทำงานได้อย่างมีความสุข เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และเพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคมอย่างเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างความสามัคคีในหน่วยงาน

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีขึ้น โดยใช้งบประมาณในการจัดทำโครงการ เป็นเงิน ๔๘,๕๖๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๓. ข้อเสนอ

เห็นควรอนุมัติโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี และดำเนินการตามโครงการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางกระเกด พึ่งงาม)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

อนุมัติ

(นายชัยวัฒน์ แสงศรี)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

แบบเสนอโครงการที่ใช้งบประมาณ

เลขที่โครงการ ๕๔/๒๕๖๐
ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรมนำจิตใจ
งบประมาณ ๔๘,๕๖๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

๑. หลักการและเหตุผล

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำระเบียบข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจริยธรรมเป็นธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ของข้าราชการทุกคนที่พึงมีพึงปฏิบัติ ตามกรอบมาตรฐานความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าปัญหาการขาดจริยธรรมได้กระจายในวงกว้าง การปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริต การแสวงหาผลประโยชน์ การเบียดเบียนผู้อื่น ปัญหาการทำลายความเป็นธรรมในสังคม “จริยธรรมของข้าราชการ” จึงมีความสำคัญและจำเป็นในสังคมไทย ด้วยเหตุที่การบริหารราชการไม่อาจเกิดประสิทธิภาพที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนได้ หากข้าราชการซึ่งเป็นกลไกของทางราชการที่สำคัญ “ขาดจริยธรรมของข้าราชการ” ขาดสามัญสำนึกที่ดีในการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขาดจิตวิญญาณ หรืออุดมการณ์ที่ตั้งงามเพื่อส่วนรวม การขาดจริยธรรมของข้าราชการมีส่วนสำคัญทำให้ข้าราชการเป็นจำนวนมากประพฤติมิชอบในวงราชการ ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการในยุคปัจจุบันจึงมีความจำเป็น เพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสอดคล้องกับระบบที่เปลี่ยนแปลง ภาวะอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มข้าราชการและพนักงาน จะช่วยทำให้มีพื้นฐานจิตใจที่โอบอ้อมอารี มีเมตตา กรุณา และอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาสังคมและชุมชนได้ และทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วการนำหลักธรรม หลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อก่อให้เกิด สติ สมาธิ และปัญญา แก่ข้าราชการไทยทุกคน เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นการสร้างสรรค์สังคมไทยให้อยู่รอดในช่วงภาวะวิกฤติที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถของข้าราชการไทยมาขับเคลื่อนงานนโยบายต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผลนั้น การเติมเต็มทางจิตใจมีผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ให้ทำงานอย่างมีความสุข เพื่อนำไปส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ในชุมชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขเช่นกัน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานให้มีความสุข

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตระหนักถึงสภาพปัญหาคุณธรรม จริยธรรมในราชการ
- ๒.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้อย่างมีความสุข

/๒.๓ เพื่อส่งเสริม...